



เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้กำลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

พระอรุเวลกัสสปะ

พระบรมศาสดา ได้ส่งพระอรหันตสาวก ๖๐ รูป ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังถิ่นต่าง ๆ พระองค์เอง ได้เสด็จไปยังตำบลอรุเวลาเสนานิคม อันเป็นสำนักของขมูลอรุเวลกัสสปะ ทรงตรัสขอพักอาศัยอยู่ในโรงไฟ ซึ่งเป็นที่บูชาอัญญ อรุเวลกัสสปะไม่ขัดข้อง จึงทรงเสด็จเข้าไปในโรงไฟ ซึ่งเป็นที่อาศัยของพญานาค

ฝ่ายพญานาค เห็นผู้แปลกหน้าผิดกลืนเข้ามาในโรงไฟของตนก็โกรธ จึงพ่นพิษออกมาเป็นควันไฟอบอวลทั่วทั้งโรงไฟ หวังจะทำอันตรายให้สิ้นชีวิต แต่พระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธานุภาพให้ปรากฏ ด้วยการบันดาลให้ควันไฟกลับไปสัมผัสเนื้อ หนัง เอ็น และกระดูกของพญานาค ทำให้ฤทธิ์เดชของพญานาคเหือดหายไป บังเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแทน

อรุเวลกัสสปะ พาศิษย์ขมูลมาตรวจดูจึงคิดว่า “พระสมณะนี้ มีอานุภาพมาก สามารถปราบพญานาคให้พ่ายแพ้ได้ แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเรา” คิดดังนี้แล้ว จึงยังมียอมรับนับถือ แต่ก็รู้สึกเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริย์ และนิมนต์ให้พักอยู่ต่อไปได้ โดยพวกตนจะเป็นผู้นำอาหารมาถวายทุกวัน

พระพุทธองค์ทรงดำริว่า “ตถาคต จะยังมิขมะบุรุษขมูลนี้ ให้เกิดความสลดสังเวช” ดังนี้แล้วจึงตรัสว่า “ดูก่อนกัสสปะ ตัวท่านมิได้เป็นพระอรหันต์ ทางปฏิบัติของท่านยังห่างไกลต่อการสำเร็จเป็นพระอรหันต์ มิใช่ทางมรรคผลอันใดเลย ไฉนท่านจึงถือตนว่าเป็นพระอรหันต์ ท่านลวงตนเองแล้วยังลวงคนอื่น ถ้าท่านรู้สึกสำนึกตัว และปฏิบัติตามคำสอนของเรา ท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงในไม่ช้า” อรุเวลกัสสปะ ได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็รู้สึกสลดใจ ก้มศีรษะลงแทบพระบาทและชักชวนขมูลบริวารของตนทั้งหมด ทูลขออุปสมบท

พระบรมศาสดา ประทานการอุปสมบทด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา พร้อมกันทั้งหมด เมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้ช่วยกิจการพระพุทธศาสนา และช่วยแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดา ได้เป็นอย่างมาก

พระอรุเวลกัสสปะ ได้รับยกย่องในทางผู้มีบริวารมาก เนื่องจากท่านเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม อันเป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่ ใช้ปกครองดูแลบริวารให้มีความสุข ซึ่งประกอบด้วย เมตตา ความรักใคร่ ปราบปราม ให้ผู้อื่นเป็นสุข กรุณา ความสงสาร ปราบปรามจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ



จัดทำโดย : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

คณอก.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กำลังพลของ ทอ.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ